

## สรุปผลการประชุมร่วมกันของรัฐสภา

ครั้งที่ ๑๒ (สมัยสามัญทั่วไป)

วันพุธที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๖

โดย ญัฐทิพย์ กบิลคาม  
สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา

เริ่มประชุมเวลาประมาณ ๐๙.๓๘ น.

นายนิคม ไวยรัชพานิช รองประธานรัฐสภาทำหน้าที่ประธานในที่ประชุม ภายหลังเปิดประชุมแล้วได้อนุญาตให้สมาชิกรัฐสภาอภิปรายปรึกษาหารือในเรื่องความเดือดร้อนของประชาชน โดยใช้เวลากว่า ๑ ชั่วโมง จากนั้นประธานได้ดำเนินการประชุมต่อ และก่อนที่ประธานจะดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระนั้น ร.ท.ปรีชาพล พงศ์พานิช สมาชิกรัฐสภา ได้เสนอขอเปลี่ยนระเบียบวาระโดยขอเลื่อนเรื่องด่วนที่ ๒๕ และเรื่องด่วนที่ ๒๒ ขึ้นมาพิจารณาก่อนเรื่องที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชุม ทั้งนี้ที่ประชุมไม่ขัดข้องดังนั้นที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาได้พิจารณาเรื่องต่าง ๆ ดังนี้

เรื่องด่วนที่ ๒๕ ความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลี และรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขความคลาดเคลื่อนในตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าไทย คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ ทั้งนี้ นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้ชี้แจงต่อที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาว่า เนื่องจากรัฐบาลสาธารณรัฐชิลีขอให้เพิ่มเติมภาษาสเปนและภาษาไทยในหนังสือสัญญาซึ่งเดิมหนังสือสัญญาดังกล่าวใช้ภาษาอังกฤษเพียงอย่างเดียว ซึ่งไทยพิจารณาแล้วเห็นว่าจะเป็นประโยชน์ต่อทั้งชิลีและไทย จึงได้แก้ไขให้หนังสือสัญญาความตกลงการค้าเสรีมีทั้ง ๓ ภาษา คือ ภาษาอังกฤษ ภาษาสเปน และภาษาไทย นอกจากนี้ไทยได้แก้ไขความคลาดเคลื่อนในตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าไทย โดยแก้ไขในส่วนของตารางการย้ายสินค้า และตัดรายการสินค้าบางส่วน ซึ่งหากไม่มีการแก้ไขดังกล่าวจะส่งผลกระทบต่อปฏิบัติในอนาคต ซึ่งชิลีเห็นการแก้ไขแล้วสามารถยอมรับการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวได้ และในฐานะที่ประเทศชิลีเป็นคู่ค้าอันดับที่ ๓ ในภูมิภาคลาตินอเมริกา และในวันที่ ๔ ตุลาคมนี้ประธานาธิบดีสาธารณรัฐชิลีจะเดินทางมาเยือนประเทศไทย จึงขอให้รัฐสภาได้พิจารณาเรื่องดังกล่าวเพื่อให้ทันการเซ็นสัญญาความตกลงการค้าเสรี ซึ่งจะมีขึ้นในวันที่ ๔ ตุลาคมนี้

ภายหลัง นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงชี้แจงเหตุผลในการขอให้รัฐสภาพิจารณาเรื่องดังกล่าวแล้วได้มีสมาชิกสนใจอภิปรายหลายท่าน โดยมีประเด็นข้อห่วงใยข้อสังเกต และข้อเสนอแนะหลากหลาย เช่น ความห่วงใยในการทำความตกลงการค้าเสรีควรมีความรอบคอบรัดกุมและอยู่บนผลประโยชน์ของประชาชน และภาคเอกชนของไทย ขณะเดียวกันก็ต้องรักษาน้ำใจประเทศคู่ค้าด้วย บางท่านก็ขอให้รัฐมนตรีชี้แจงสิ่งที่เปลี่ยนแปลงแก้ไขในความตกลงการค้าเสรีดังกล่าวให้ทราบด้วย ข้อความเกี่ยวกับการตีความในเอกสารและในข้อตกลงไม่ตรงกัน ความหมายในการแก้ปัญหาข้อขัดแย้งในเอกสารและในข้อตกลงไม่ตรงกัน อย่างไรก็ตาม นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้ตอบชี้แจงว่าความตกลงดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบของรัฐสภาแล้ว เพียงแต่การส่งกลับมาให้รัฐสภาในครั้งนี้เนื่องจากมีการเพิ่มภาษาเป็นภาษาสเปนและภาษาไทย นอกเหนือจากภาษาอังกฤษ ซึ่งเป็นฉบับเดิม และหากมีข้อพิพาทที่จะใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษากลางและการปรับแก้บางส่วนนั้นได้รับความเห็นชอบจากคณะรัฐมนตรีแล้ว ซึ่งจากการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีหลังเห็นว่าไทยไม่เสียประโยชน์ จากนั้นรัฐมนตรีอนุศักดิ์ เล็กอุทัย รมช.คลัง ได้ตอบชี้แจงเกี่ยวกับการปรับอัตราภาษีในความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับชิลีครั้งนี้ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย

ให้แก่ไทย อย่างไรก็ตามยังคงมีสมาชิกหลายท่านยังคงมีความเคลือบแคลงในข้อตกลงดังกล่าวและขอให้รัฐมนตรีตอบให้ชัดเจน ภายหลังรัฐมนตรีตอบชี้แจงแล้วที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบความตกลงการค้าเสรีระหว่างรัฐบาลแห่งสาธารณรัฐชิลีและรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและเอกสารที่เกี่ยวข้อง และการแก้ไขความคลาดเคลื่อนในตารางข้อผูกพันการเปิดตลาดสินค้าไทย

เรื่องด่วนที่ ๒๒ ร่างกรอบการเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป (European Free Trade Association EFTA) คณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอ

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ รมช.กระทรวงพาณิชย์ ได้แถลงเหตุผลในการทำร่างกรอบเจรจาความตกลงดังกล่าวว่า ประเทศในกลุ่ม EFTA (เอฟต้า) ประกอบด้วย ประเทศสวีเดน นอร์เวย์ ประเทศไอร์แลนด์ และประเทศลิกเตนไนด์ ซึ่งไทยได้เคยติดต่อกับประเทศในกลุ่ม EFTA เพื่อจัดทำความตกลงการค้าเสรีแต่ยังไม่คืบหน้าเนื่องจากในปี ๒๕๕๓ เกิดเหตุการณ์วุ่นวายทางการเมือง ครั้นนี้จึงเห็นว่าเป็นเวลาอันสมควรที่ไทยจะได้ทำความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับ EFTA (เอฟต้า) หรือสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป ซึ่งหากทำการเจรจาทำความตกลงได้สำเร็จก็จะสามารถดึงดูดการลงทุนและใช้ประโยชน์จาก AEC ทั้งนี้ประเทศสมาชิก EFTA เป็นผู้ลงทุนอันดับ ๔ ของโลก และได้ขยายการลงทุนมายังภูมิภาคเอเชีย ในปี ๒๕๕๕ เป็นการลงทุนอันดับ ๖ ในไทย ประโยชน์ประการต่อมาคือสามารถรักษาและเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน และลดความเสี่ยงของการตัดสิทธิ GSP สิทธิพิเศษทางภาษี เมื่อรัฐมนตรีณัฐวุฒิ แถลงชี้แจงแล้ว มีสมาชิกสนใจอภิปรายหลายท่าน โดยบางท่านขอให้การเจรจาเรื่องเสรีทางการเงิน การเปิดเสรีสินค้าฯ และสินค้าประมงนั้น รัฐบาลควรดูแลเป็นพิเศษ รัฐบาลควรมีมาตรการป้องกันการผูกขาด และรัฐบาลควรดูแลผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการตกลงการค้าเสรี ซึ่งผู้ได้รับผลกระทบซึ่งมีหลายกลุ่ม จากนั้นรัฐมนตรีได้ตอบชี้แจงโดยรมต.ณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ ได้ชี้แจงในหลายประเด็น เช่น การเตรียมความพร้อม โดยมีการเปิดเผยข้อมูลต่อสาธารณะยกเว้นข้อมูลลับ ส่วนเรื่องการเจรจาสิทธิบัตรยานั้นรัฐบาลจะได้ดำเนินการอย่างระมัดระวัง เพื่อไม่ให้เกิดผลกระทบกับประชาชน เมื่อจบการพิจารณาแล้วที่ประชุมร่วมกันของรัฐสภาลงมติให้ความเห็นชอบกับร่างกรอบเจรจาความตกลงการค้าเสรีระหว่างไทยกับสมาคมการค้าเสรีแห่งยุโรป

จากนั้นประธานปิดประชุม เวลา ๑๗.๒๒ นาฬิกา